

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả xử lý, giải quyết trả lời phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII

Thực hiện Công văn số 36/TTHĐND ngày 29/10/2021 của Thường trực HĐND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII, UBND huyện báo cáo kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề cử tri ý kiến, kiến nghị, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC THỦY LỢI

1. Đề nghị UBND huyện làm việc với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi số 3 và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi số 4 để sớm khắc phục những tồn tại, bất cập của các tuyến mương do Xí nghiệp quản lý.

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Công ty KTCTTL Bình Định trả lời tại Văn bản số 605/KTCTTL-QLN ngày 22/11/2021 như sau:

- Gia cố kênh N23 (bờ Nam đoạn từ cống Xi Phong đến giáp Phước Lộc), vì hiện nay đoạn mương này bị lũng bọng rất nhiều. Ý kiến này, Xí nghiệp KTCTTL số 4 đã trả lời tại Báo cáo số 200/BC-UBND, ngày 29/7/2021 của UBND huyện Tuy Phước về việc tổng hợp kết quả xử lý, giải quyết trả lời phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XII. Tuy nhiên, trả lời của Xí nghiệp KTCTTL số 4 chưa đúng nguyện vọng của cử tri. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Xí nghiệp 4 kiểm tra đoạn mương trên và có ý kiến trả lời cụ thể cho bà con cử tri. (Cử tri hai xã: Phước Nghĩa và Phước Lộc)

Kênh N2-3 có tổng chiều dài L=4.362m, đã được kiên cố hóa bê tông toàn tuyến. Qua quá trình sử dụng đến nay đã xuống cấp và có một số vị trí bị sạt lở. Hằng năm, trước khi bước vào vụ sản xuất Công ty đều bố trí kinh phí để sửa chữa và gia cố lại những vị trí xung yếu. Trong năm 2020, Công ty đã đầu tư sửa chữa các vị trí hư hỏng trên toàn tuyến kênh N2-3 với tổng kinh phí 220 triệu và đến nay công trình luôn ổn định đảm bảo phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc cử tri kiến nghị kênh N2-3 (bờ Nam đoạn từ cống Xi Phong đến giáp Phước Lộc) bị lũng bọng không đảm bảo tưới tiêu, Công ty sẽ kiểm tra và xử lý đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho bà con.

- Sửa chữa kênh N24 đoạn từ cống Xi Phong qua cầu từ thôn Hanh Quang đến thôn Trung Thành (đoạn đầu cầu phía Nam) bị hư hỏng nặng nên khi điều tiết nước thì bị chảy xuống tuyến TX5. (Cử tri xã Phước Lộc)

Kênh N2-4 trong năm 2020 vừa qua, đã thực hiện tốt nhiệm vụ đưa nước tưới của kênh cho 02 vụ đảm bảo tốt và ổn định. Theo kiến nghị cử tri thì đoạn hạ lưu Xi Phong N2-4 phía bờ tả bị rò nước qua kênh HTX5 không ảnh hưởng nhiều đến khả năng tưới của kênh N2-4. Tuy nhiên, Công ty sẽ bố trí cho sửa chữa vị trí bị rò nước trong thời gian sớm nhất để công trình được ổn định lâu dài, phục vụ tưới tốt hơn trong thời gian đến.

- Nâng cấp tuyến kênh tiếp nước Nhơn Bình - Phước Lộc đoạn giáp thôn Trung Thành và Đại Tín, vì hiện nay kênh mương đất xuống cấp, khi điều tiết nước thì bị lở bờ và tràn qua ruộng, làm ảnh hưởng đến việc sản xuất của bà con nhân dân

Kênh tiếp nước Nhơn Bình hay còn gọi là kênh sông Côn- Hà Thanh, đoạn thượng lưu Quốc lộ 1A (trần Hạ Long), đầu vụ Hè Thu năm vừa qua, do kênh chuyên tải nước với lưu lượng lớn để phục vụ công tác chống hạn cho khu vực Nhơn Bình (thành phố Quy Nhơn), đoạn kênh này có bờ kênh mỏng nên khi chuyên tải nước với lưu lượng lớn gây ra sạt lở bờ kênh, nước tràn qua ruộng. Từ đầu vụ Hè Thu năm 2021, Công ty đã đầu tư kinh phí đắp lại hết toàn bộ đoạn kênh này, gia cố bằng phên cọc tre, đến nay đoạn kênh này đã phục vụ tưới xong vụ Hè Thu, công trình ổn định đảm bảo phục vụ tưới tốt cho vụ Đông - Xuân 2021-2022 sắp tới.

Kiểm tra cho tuyến kênh N2-2, tiếp nước cho cánh đồng xã Phước An từ 10 25cm, đoạn từ đội 10 thôn Đại Tín đến giáp xã Phước An khoảng 200m, vì hiện nay bị quầng gầy gây ngập úng cục bộ khoảng 20ha cánh đồng thôn Đại Tín khi điều tiết nước cho xã Phước An

Tuyến kênh N2-2 hiện đã được kiên cố hóa bê tông hoàn toàn đoạn từ đội 10 thôn Đại Tín đến giáp xã Phước An khoảng 200m nước hay bị tràn kênh gây ngập úng cục bộ theo ý kiến cử tri là do một số người dân xã Phước An tự ý chặn dòng phía hạ lưu, tấp cản lấy nước không theo lịch phân thủy dẫn đến đoạn kênh trên nước tràn bờ gây ngập úng cục bộ cánh đồng thôn Đại Tín. Thời gian đến, Công ty sẽ làm việc cụ thể với 02 Hợp tác xã Phước Lộc và Phước An về lịch phân thủy để trong thời gian tới 02 Hợp tác xã bố trí thủy nông nội đồng đưa, dẫn nước tưới phù hợp hơn.

- Kiểm tra khai thông dòng chảy và kiên cố hóa tuyến kênh mương từ cầu chùa Phổ Bảo đến cầu Quán Lát, vì hiện nay bị sạt lở nên có đoạn rộng, đoạn hẹp ảnh hưởng đến dòng chảy, bèu tây, cỏ lạt phủ kín. (Cử tri xã Phước Thuận)

Kênh An Thuận từ cầu chùa Phổ Bảo đến cầu Quán Lát là tuyến kênh đất có khẩu độ lớn, việc kiên cố hóa kênh mương cần rất nhiều kinh phí đầu tư, Công ty sẽ báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để trình UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn

khi điều kiện cho phép. Trước mắt, sau các đợt lũ chính vụ, trước khi bước vào sản xuất vụ Đông Xuân hằng năm công ty đều bố trí kiểm tra cho đắp các đoạn lở và vót bèo kênh An Thuận để đảm bảo tải nước tưới tốt, phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con.

- Kiểm tra, gia cố kênh mương N2-3 qua địa bàn xã Phước Nghĩa trước mùa mưa lũ năm 2021, vì hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn bị sạt lở, bong tróc không đảm bảo việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vấn đề này cử tri đã đề kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét, giải quyết.

Kênh N2-3 có tổng chiều dài $L=4.362m$, đã được kiên cố hóa bê tông toàn tuyến, mặt cắt kênh hình thang, kết cấu bê tông tấm lát, qua quá trình sử dụng đến nay, kênh có một số vị trí bị xuống cấp, sạt lở. Trong năm 2020, Công ty đã đầu tư sửa chữa toàn tuyến kênh N2-3 với tổng kinh phí 220 triệu và đến nay công trình luôn ổn định. Hàng năm, sau các đợt lũ, chính vụ và đầu vụ Đông Xuân, Xí nghiệp đều tiến hành nạo vét, đắp áp trúc, gia cố những đoạn xung yếu để công trình đảm bảo phục vụ đưa dẫn nước tưới tốt trong sản xuất nông nghiệp.

- Tiếp tục đầu tư bê tông các tuyến kênh mương qua địa bàn xã Phước Hưng do Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi số 3 quản lý, vì qua thời gian sử dụng bị sa bồi, thủy phá, xâm thực nặng vào diện tích ruộng của nhân dân gây khó khăn trong việc sản xuất và điều tiết nước như tuyến TAX3, S1, GX4. Đặc biệt, tuyến kênh bê tông S đoạn chảy qua xóm 4 thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng đến giáp thôn Định Thiện Tây, xã Phước Quang đã làm bê tông nhưng nước thường xuyên tràn qua thành kênh khi xã Phước Quang ngăn dòng lấy nước, gây ngập úng và làm chết giống vào mùa gieo sạ. (Cử tri xã Phước Hưng)

Tuyến kênh S1 chảy qua địa bàn xã Phước Hưng dài 3.500m. Đoạn kênh này năm 2014 và 2016 đã được Công ty đầu tư kiên cố 652m đầu kênh còn lại 2.948m là kênh đất; Tuyến kênh TAX3 dài 9.137m, đoạn chảy qua địa bàn xã Phước Hưng dài 2.522m ($B=8m$, $H=2m$), kênh có nhiệm vụ vừa tưới vừa tiêu; Tuyến kênh GCX4 dài 2.960m (kênh tiếp nhận theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh), đoạn chảy qua địa bàn xã Phước Hưng dài 300m, kênh này có nhiệm vụ tiêu nước cho 300ha đất sản xuất của các xã Phước Hưng, Phước Quang và Phước Hòa. Hằng năm, trước khi bước vào vụ sản xuất, Công ty đều tiến hành kiểm tra và cho khắc phục các vị trí sạt lở và nạo vét bồi lấp lòng kênh đảm bảo tưới, tiêu ổn định phục vụ sản xuất cho nhân dân. Việc cử tri đề nghị tiếp tục đầu tư kiên cố các tuyến kênh trên là chính đáng. Tuy nhiên, việc đầu tư kiên cố các tuyến kênh này cần kinh phí rất lớn, Công ty đang phối hợp với UBND huyện Tuy Phước rà soát tất cả các tuyến kênh, mương trên địa bàn huyện Tuy Phước để trình UBND tỉnh xin chủ trương và kinh phí đầu tư dần.

Đối với tuyến kênh S chảy qua địa bàn xã Phước Hưng dài 1.455m. Từ năm 2004 đến năm 2010, Công ty đã đầu tư kiên cố xong với 1.455m đảm bảo phục vụ tưới tiêu. Việc nước tràn qua thành kênh khi xã Phước Quang ngăn dòng lấy nước,

gây ngập úng và làm chết giống vào mùa gieo sạ như cử tri phản ánh, Công ty sẽ đưa vào kế hoạch sửa chữa trong thời gian tới. Trước mắt, vụ Đông –Xuân 2021-2022, Công ty sẽ cho đắp tôn cao bờ kênh chống tràn nước gây ngập úng cho vùng ruộng ven bờ kênh đảm bảo sản xuất cho bà con.

** Nhìn chung, các hạng mục kênh mương trên địa bàn huyện Tuy Phước cần đầu tư sửa chữa, kiên cố trong thời gian đến là rất cần thiết. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư quá lớn vượt quá khả năng Công ty; thời gian đến Công ty và UBND huyện Tuy Phước sẽ phối hợp, rà soát để trình UBND tỉnh xin chủ trương và nguồn vốn để đầu tư dần từng năm từ năm 2022 trở đi.*

2. Đoạn mương tiêu ở 02 thôn Thanh Huy 1 và Thanh Huy 2, xã Phước An do Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện làm chủ đầu tư, hiện nay đang thi công và đã lát mái xong nhưng chất lượng không đảm bảo (do tuột đất rỗng ruột). Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thi công. (Cử tri xã Phước An)

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri xã Phước An, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tiến hành kiểm tra đoạn mương tiêu ở 02 thôn Thanh Huy 1 và Thanh Huy 2, xã Phước An, thực tế hiện trạng như sau: Phần mái công trình sử dụng tấm lát bê tông xi măng âm dương, phần tiếp giáp với dầm xiên phải đổ BTXM tại chỗ (do không đủ kích thước của một tấm lát); đơn vị thi công chưa thực hiện việc này nên khi mưa có hiện tượng đất vương vãi trên mái. Hiện nay, đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục.

3. Đoạn đường từ chợ Cầu Máng xuống giáp nhà ông Lê Nộ thuộc thôn Thanh Huy 1, xã Phước An bị phá vỡ tả luy mất 1 mét do Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện đang làm chủ đầu tư thực hiện xây dựng tuyến mương tiêu. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, cho điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế. (Cử tri xã Phước An)

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri xã Phước An, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp các phòng, ban liên quan, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát và UBND xã Phước An xử lý điều chỉnh hệ số mái cho phù hợp với thực tế.

4. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư kinh phí bê tông hóa tuyến mương Nha Phu đến Hà Bạc, vì tuyến mương này phục vụ cho vùng ruộng ở 2 thôn Lương Quang và An Hòa nhưng thường xuyên bị ngập úng vào vụ sản xuất Đông Xuân; đồng thời, kiên cố hóa tuyến mương S8 (đoạn từ đường ĐH 42 thôn Quảng Điền xuống giáp thôn Tân Mỹ, xã Phước Hòa) để đảm bảo nước tưới cho 115 ha đất canh tác thuộc xã Phước Quang và Phước Hòa, với chiều

dài khoảng 655m chưa được kiên cố, ảnh hưởng đến sản xuất. (Cử tri xã Phước Quang)

Trả lời:

Hiện nay, 02 tuyến kênh trên do Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định quản lý điều tiết nước phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện năm 2021, ngày 11/11/2021 UBND huyện Tuy Phước đã làm việc với Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định để thống nhất, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc đối với đầu tư kiên cố hóa tuyến mương Nha Phu đến Hà Bạc và kiên cố hóa tuyến kênh S8 - Tháp Mão, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và có kế hoạch bố trí nguồn vốn để đầu tư sửa chữa trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

5. Cử tri đã nhiều lần phản ánh UBND huyện quan tâm đầu tư đoạn đê sông từ bờ Đám Hàm, thôn Tuân Lễ đến đoạn gò Sau, thôn Tú Thủy, vấn đề này đã được UBND huyện ghi nhận và trả lời sẽ đưa vào đầu tư trung hạn. Tuy nhiên, hiện nay đoạn gò Sau Tú Thủy đang xuống cấp nghiêm trọng, do đó, đề nghị UBND huyện quan tâm cho đầu tư sớm tránh tình trạng sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân. (Cử tri xã Phước Hiệp)

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri xã Phước Hiệp, UBND huyện đã giao cho Ban Quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với các ngành có liên quan và đơn vị Tư vấn thiết kế khảo sát thực tế hiện trạng để lập hồ sơ thiết kế, sau khi hồ sơ thiết kế được thông qua các ngành có liên quan thống nhất, Ban Quản lý Dự án ĐTXD & PTQĐ huyện sẽ trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện trong năm 2022-2023.

6. Kênh N859 nằm giữa Phước Thuận và Phước Sơn là kênh đất nên vào vụ sản xuất nông nghiệp việc điều tiết nước rất khó khăn. Do đó, đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư kinh phí kiên cố hóa bê tông tuyến mương này. (Cử tri xã Phước Thuận)

Trả lời:

Tuyến kênh N859 thuộc HTX NN Phước Thuận quản lý và sử dụng; đồng thời nhận tạo nguồn nước tưới do Xí nghiệp KTCT Thủy lợi 4 cung cấp để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân trong vùng. Hiện nay, UBND tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng KCHKM trong giai đoạn 2021-2025, do đó UBND huyện giao cho UBND xã Phước Thuận có kế hoạch kiểm tra và tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, đăng ký UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2022-2023 để đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh N859 nhằm đảm bảo nguồn nước tưới kịp thời.

II. ĐIỆN

Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành điện kiểm tra gia cố các hệ thống trụ điện ở các thôn khu Đông xã Phước Sơn; vì hàng năm khi đến mùa mưa bão thường xuyên bị đổ ngã gây mất điện dài ngày làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, cụ thể như: nhánh rẽ phía Nam trạm biến áp Vinh Quang 1 và các tuyến đi Lộc Thượng, Dương Thiện có một số trụ đã xuyên ngã. (Cử tri xã Phước Sơn)

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Chi nhánh Điện lực huyện Tuy Phước trả lời tại Văn bản số 243/ĐLTP-KH-KT ngày 29/11/2021 như sau:

Hiện trạng các vị trí trụ điện theo kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn, Điện lực Tuy Phước đã gia cố móng trụ điện, tăng cường néo,... trước mùa mưa bão để đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn cho nhân dân trên địa bàn.

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CẤP THOÁT NƯỚC

Đề nghị UBND huyện quan tâm có kế hoạch lắp đặt hệ thống nước sạch cho địa bàn xã Phước Nghĩa để bà con nhân dân có nước sạch sinh hoạt. (Cử tri xã Phước Nghĩa)

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri xã Phước Nghĩa, UBND huyện đã chỉ đạo BQL Nước sạch & VSMT huyện trước mắt tập trung khảo sát, cung cấp nước cho những hộ đã có hệ thống cấp nước đi qua có nhu cầu sử dụng. UBND huyện đã bố trí danh mục công trình mở mạng cung cấp nước sạch trên địa bàn xã Phước Nghĩa trong năm 2022 để đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Phước Nghĩa trong năm 2022.

IV. TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Hiện nay, kinh phí chi công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các xã là rất lớn, nhưng nguồn kinh phí ở các xã gặp rất nhiều khó khăn, thu không đủ chi. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các xã. (Cử tri xã Phước Quang)

Trả lời:

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài chính tại Văn bản số 1613/STC-TCHCSN ngày 04/6/2021 về nguồn kinh phí phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 768/UBND-TC ngày 10/6/2021 hướng dẫn các xã, thị trấn và các phòng, ban đơn vị thuộc huyện sử dụng nguồn kinh phí trong phòng chống dịch Covid-19, tại mục I văn bản này nêu rõ “UBND các xã, thị trấn chủ động sử dụng nguồn dự phòng chi ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách và các nguồn tài chính hợp pháp khác...”. “Trường hợp cần thiết phải bổ sung kinh phí, UBND các xã, thị trấn (sau khi sử dụng nguồn dự phòng và các nguồn tài chính hợp pháp

khác của ngân sách địa phương mà chưa đảm bảo được nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19) có văn bản báo cáo kịp thời cho UBND huyện để xem xét, hỗ trợ kinh phí theo quy định nhằm bảo đảm trong mọi trường hợp không thiếu kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện theo dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo nhu cầu kinh phí phòng, chống dịch Covid -19 của các xã, thị trấn để thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định tại Điều 2, Quyết định số 482/QĐ-TTG ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng chống dịch Covid-19. Do đó, đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện thường xuyên việc báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 để UBND huyện xem xét, giải quyết.

V. GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Hiện nay, tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 19C chạy vào Cụm Công nghiệp Phước An còn nhiều đoạn chưa thảm nhựa. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư kinh phí thảm nhựa để thuận tiện việc giao thông và bảo vệ phần bê tông đường. (Cử tri xã Phước An)

Trả lời:

Nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp Phước An; đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Cụm công nghiệp Phước An, trong năm 2021 UBND huyện đã bố trí danh mục để thi công công trình: Sửa chữa đường trục cụm Công nghiệp Phước An với kế hoạch vốn bố trí 1.300 triệu đồng. Công trình đã được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 và Quyết định số 4561/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổng mức đầu tư dự án: 4.293.089.000 đồng, với quy mô như sau:

- Thảm nhựa mặt đường với diện tích khoảng 6.208,22m². Kết cấu mặt đường bằng BTN C19 dày 5cm trên mặt đường BTXM hiện trạng. Sơn vạch kẻ đường toàn tuyến và gờ giảm tốc tại các ngã ba.

- Lát gạch vỉa hè bằng gạch xi măng tự chèn diện tích khoảng 4.187,17m².

- Bề rộng vỉa hè lát gạch 3m, bên trên xây dựng các hố trồng cây và gờ chắn dọc vỉa hè bằng gạch chỉ.

- Sửa chữa các hố ga đã bị hư hỏng.

Hiện nay công trình đang được triển khai thi công dự kiến đến cuối tháng 12/2021 sẽ nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra cho đổ phụ lề đường bê tông từ ngã 4 đèn xanh - đỏ (cầu 15) vào xóm Huỳnh Nam giáp với đường bê tông nông thôn của UBND xã, thuộc thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa để bảo vệ con đường không bị xói lở vào mùa mưa, bão. (Cử tri xã Phước Nghĩa)

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri xã Phước Nghĩa, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra, khảo sát tuyến đường theo kiến nghị của cử tri, kết quả như sau:

Tuyến đường bê tông xi măng từ ngã 4 đèn xanh - đỏ (cầu 15) vào xóm Huỳnh Nam, hiện nay bị sạt lở do các đợt mưa lũ kéo dài của năm 2020 và 2021 đã làm xói lở phần lề đường, mái taluy dương từ vị trí trụ đèn tín hiệu tuyến đường bê tông đến giáp với đường bê tông nông thôn của xóm Huỳnh Nam xã Phước Nghĩa với chiều dài khoảng 100m mái taluy dương phía Đông, việc lề đường và mái đắp xói lở bong tróc, khả năng gây ảnh hưởng đến kết cấu nền mặt đường kết nối trên. Do đó, trước mắt giao xã Phước Nghĩa cho tiến hành đắp đất gia cố phần bị xói lở mái taluy tuyến đường trên (khoảng 150 m³ đất C3). Về lâu dài, giao UBND xã Phước Nghĩa có kế hoạch đầu tư gia cố mái taluy dương 2 bên đường nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng công trình, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân xóm Huỳnh Nam qua lại Quốc lộ 9 mới.

3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, chỉnh sửa lại tín hiệu hệ thống trụ đèn tín hiệu tại ngã tư thị trấn Tuy Phước (đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 19 và tuyến ĐT640), vì hiện nay đèn tín hiệu bị hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. (Cử tri thị trấn Tuy Phước)

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri thị trấn Tuy Phước, UBND huyện giao BQL Nước sạch & VSMT huyện phối hợp cùng đơn vị thi công kiểm tra khắc phục xong và đưa vào vận hành đảm bảo an toàn giao thông tại ngã tư thị trấn Tuy Phước (đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 19 và tuyến đường ĐT 640).

VI. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Tại điểm 1, Điều 4, chương II Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau: đối với các thôn, khu phố có trên 500 hộ gia đình có thể bố trí 01 Phó trưởng thôn. Tuy nhiên, qua thực tế hoạt động công việc ở cấp thôn rất nhiều, nếu không bố trí Phó trưởng thôn cho các thôn có dưới 500 hộ gia đình thì rất khó khăn trong công tác quản lý, điều hành. Do đó, đề nghị UBND huyện quan tâm đề xuất bố trí ở mỗi thôn đều có Phó trưởng thôn để đảm bảo hoạt động. (Cử tri xã Phước Quang)

Trả lời:

Theo Khoản 1, 2 Điều 4 Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Bình Định quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định quy định “Mỗi thôn có Trưởng thôn. Thôn có trên 500 hộ gia đình có thể bố trí 01 Phó Trưởng thôn. Mỗi khu phố có Trưởng khu phố. Khu phố có trên 600 hộ gia đình có thể bố trí 01 Phó Trưởng khu phố”. Do đó, các địa phương căn cứ quy định trên để thực hiện theo đúng quy định.

Việc cử tri xã Phước Quang đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí ở mỗi thôn đều có Phó Trưởng thôn để đảm bảo hoạt động là vượt quá thẩm quyền của UBND huyện. UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét sửa đổi Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định theo đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII, UBND huyện kính báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT HU (báo cáo);
- TT HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban liên quan;
- TTTHĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐ VP HĐND & UBND huyện;
- Lưu: VT, K7 (T 92b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam